

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๘๒๐๗



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>ให้อำเภอทุกอำเภอนำเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำแผนระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เข็มที่ ๓ ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ให้นำรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การกำกับติดตามสถานประกอบการ</p> <p>ให้ ศปก.อำเภอ โดยเฉพาะ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๔ กิจกรรม</p> <p>๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕๖</p> <p>๒) พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๑</p> <p>๓) งานวันเกียรติยศ สมาคมสถานศึกษาเอกชนเชียงใหม่</p> <p>๔) การสอบวิชาเฉพาะ กสพท. ปี ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๔	<p>การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้</p> <p>มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดไปสู่ครัวเรือนและคนรอบข้าง และให้ประชาสัมพันธ์แนวทางการรายงานและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>การเสนอขอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบการเสนอขอเป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกอำเภอ จากนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงความประสงค์ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) เพื่อเสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณออนุมัติในขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งมาตรการรองรับด้านสาธารณสุข เช่น การควบคุมการระบาดของโรคและการเร่งฉีดวัคซีน เป็นต้น และมาตรการ ในการกำกับติดตาม ควบคุมสถานประกอบการ โดยใช้กลไกของ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอทุก อำเภอ ๓. คณะกรรมการและ คณะทำงานเพื่อ เปิดเมืองเชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai) ๔. ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่</p>

-----

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕